
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก  
สมัยสามัญ   2  /  ๒๕66   ครั้งที่ 1 

วันที่   30  พฤษภาคม   ๒๕66 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายหนูพนิ   พลดอน ประธานสภาเทศบาล หนูพิน   พลดอน 
2. นายมนตรี   โพธิ์ทิพย ์ รองประธานสภา มนตรี   โพธิ์ทิพย ์
3 นายบรรเลง  ภูทัด สมาชิกสภาเทศบาล บรรเลง  ภูทัด 
4 นายสงวน  สุมาล ี สมาชิกสภาเทศบาล สงวน  สุมาลี 
5 นายสมศักดิ์    ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์    ดวงภักดี 
6 นายเทวา   พันฆ้อง สมาชิกสภาเทศบาล เทวา   พันฆ้อง 
7 นายอนนท์  ทองท ี สมาชิกสภาเทศบาล อนนท์  ทองท ี
8 นายเริงศักดิ์  นาศรี สมาชิกสภาเทศบาล เริงศักดิ์  นาศรี 
9 นางสุภัคษา   บุตรโคตร สมาชิกสภาเทศบาล สุภัคษา   บุตรโคตร 

10 นายเด็ด   จนัทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด   จันทะปัญญา 
11 นายเทวัญ    โพนเบา้ เลขานุการสภา เทวัญ    โพนเบา้ 
12 นายพุทธ  คานทอง สมาชิกสภาเทศบาล พุทธ  คานทอง 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสนธยา  ดวงภักดี นายกเทศมนตร ี สนธยา  ดวงภักด ี
2 นายสะเปญ  ทองสุขโข รองนายกฯ สะเปญ  ทองสุขโข 
3 นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกฯ ประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ 
4 นางสาวสุชาดา    วิลัยธรรม หัวหน้าสำนักปลัด สุชาดา    วิลัยธรรม 
5 นางสร้อยฟ้า  นามดี ผู้อำนวยการกองคลัง สร้อยฟ้า  นามดี 
6 นายอุบล  กิคอม รองปลัดเทศบาล อุบล  กิคอม 
7 นายสุระศักดิ์    ธีระสาร ผู้อำนวยการกองชา่ง สุระศักดิ์    ธีระสาร 
8 นางสาวนิภาพร  ธาตุคำภู นักวิชาการเงินและบัญช ี นิภาพร  ธาตุคำภู 
9 นางสาววิไลวรรณ  ธาตุไพบูลย์ เจ้าพนักงานพัสด ุ วิไลวรรณ  ธาตุไพบูลย์ 

10 นายเกษมโกษา  แสงวงษ์ นักวิชาการศึกษา เกษมโกษา  แสงวงษ์ 
11 นางสาวประณัยยา   เรืองเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการ กศ. ประณัยยา   เรืองเพ็ญ 
12 นางสาวพัชรินทร์  นายกชน ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้ พัชรินทร์  นายกชน 
13 น.ส.ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร์ 
14 นางชนิตา  สอนบุญมี ปลัดเทศบาล ชนิตา  สอนบุญมี 
15 นางสาวณัฐธินี  กาญจนะ นักพัฒนาชุมชน ณัฐธินี  กาญจนะ 
16 จ.ส.อ.ชัยวัฒน์  หาญดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชัยวัฒน์  หาญด ี
17 นายวันชัย  แก้วอินทร์ นักวิเคราะห์ฯ วันชัย  แก้วอินทร์ 
18  นายมติภูมิ อาพร นักวิชาการศึกษา มติภูมิ อาพร 
19 นางระวีวรรณ  เหลาธรรม  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ระวีวรรณ  เหลาธรรม 
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เริ่มประชุม เวลา  09.0๐  น. 
 
นายหนูพิน   พลดอน  รายงานจำนวนสมาชิกสภาฯ ที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน  ๑2  คน  ครบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ   พร้อมกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำป ี2566  ครั้งที่ 2  และดำเนินการประชุม
    ตามระเบียบวาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายเทวัญ  โพนเบ้า  ได้สรุปตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปี 
เลขานุการสภาฯ 2566  เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2566  ที่ผ่านมา ในการตรวจสอบรายงานการประชุมมี

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ   

นายหนูพิน   พลดอน  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับเมื่อไม่มีท่านใด 
ประธานสภาฯ  แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมแล้ว ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมากรุณายกมือครับ   

มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภาฯรับรอง เสียงเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรายงานเพื่อทราบ 
    1.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข้เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสนธยา  ดวงภักดี  เรื่องรายงานเพ่ือทราบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข้เพ่ิมเติมฉบับ 
นายกเทศมนตรี   ที่ 2 ในส่วนขอรายละเอียดวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมประชุมด้วยกระผมขอ 
    มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ทีประชุมรับทราบแทนผมครับ 

นายวันชัย  แก้วอินทร์  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นักวิเคราะห์   ทุกท่าน  ในส่วนขอเรื่องรายงานเพื่อทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ตามที่เทศบาลตำบลบ้านโคกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น ไปแล้วนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
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      สรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
ลำดับ หมู่ที ่ แผนชุมชน แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
โครงการที่เกิน

ศักยภาพ 
1 บ้านโคก ม.1 58 58 3 
2 บ้านโพธิ์ ม.2 45 45 4 
3 บ้านดอนบาก ม.3 28 28 7 
4 บ้านดอนเดื่อ ม.4 47 47 3 
5 บ้านนาน้ำชุ่ม ม.5 42 42 8 
6 บ้านโนนสังวาล ม.6 24 24 1 
7 บ้านโคก  ม.7 44 44 7 
8 บ้านนาน้ำชุ่ม ม.8 40 40 4 
9 บ้านโพธิ์ชัย  ม.9 43 43 6 
10 บ้านหนองไผ่ ม.10 31 31 3 
11 บ้านดอนบาก ม.11 33 33 5 

รวม. 435 435 51 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพ่ือตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ 

    .สำนักปลัดโอนงบประมาณ  จำนวน  3 รายการ ดังนี้ 
 1.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้าพร้อมติดตั้ง เปน็เงนิ 

    80,500 บาท 
    2.จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ ชุดคลอสโอเวอร์  เป็นเงนิ  2,200 บาท 
    3.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ จำนวน  30 ตวั เปน็เงนิ 27,000 บาท 

นายหนูพิน  พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลการโอนงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ได้รับทราบเพ่ือพิจารณาเชิญครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล มีความ 
นายกเทศมนตรี จำเป็นที่จะต้องดำเนินการโอนงบประมาณประจำปี 2566 ของสำนักปลัด  จำนวน  3 

รายการดังต่อไปนี้    
1.จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้า พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 80,500 บาท  เนื่องจากเทศบาล
ตำบลบ้านโคก ได้ปรับปรุงห้องประชุมสีฟ้า เพ่ือรองรับการประชุมฝึกอบรม สัมมนา และจัด
กิจกรรมอ่ืนๆของเทศบาลตำบลบ้านโคก ตามอำนาจหน้าที่ จึงมีควรมีความจำเป็นที่จะ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้า   
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2.จัดซื้อชุดครอสโอเวอร์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2,200 บาท เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านโคก มี
ครุภัณฑ์เครื่องเสียงชนิดกลางแจ้ง เพื่อให้รับการทำงานของเครื่องเสียงชนิดกลางแจ้งมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่องครอสโอเวอร์ 3 ทาง จำนวน 1 เครื่อง 
3.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ จำนวน  30 ตัว เป็นเงิน   27,000 บาท เนื่องจาก
เทศบาลตำบลบ้านโคกได้มีการปรับปรุงห้องประชุมสีฟ้า จึงจำเป็นต้องต้องดำเนินการจัดซื้อโต๊ะ
พับเพื่อรองรับการประชุม ฝึกอบรม สัมนนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ของเทศบาล จำเป็นต้องโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่  
จึงได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ ผ่านสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  ของสำนักปลัด ดังนี้          
ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
สำนักปลัด 

------------------------------------------ 
หลักการและเหตุผล 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 
4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักปลัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
สูงสุดประกอบกับคณะบริหารได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่
งบประมาณแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป     

1.จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้า  เป็นเงิน  80,500  บาท     
นายวันชัย  แก้วอินทร์  แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานสำนักปลัดดังนี้ 
นักวิเคราะห์ โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง  ประเภท รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,842,900 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 80,500 บาท 
ไปตั้งเพ่ิมตามรายการดังนี้  
โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้า พร้อมติดตั้ง งบประมาณหลังโอน เป็นเงิน 
80,500 บาท จำนวน  1  ชุด  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ )  
การโอนงบประมาณตามรายการข้างต้น ของหน่วยงานสำนักปลัด จึงเสนอเพ่ือ 
พิจารณาร่วมกันครับ เชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีเจ้าหน้าได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้า 
ประธานสภา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,500 บาทมีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับถ้ามีเชิญครับ

  
 
นายอนนท์  ทองที ขอสอบรายละเอียดจัดซื้อในงบประมาณจำนวนนี้จัดซื้ออะไรบ้างครับ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 
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นางสุภัคษา บุตรโคตร ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะแต่อยากให้ทางผู้บริหารจัดซื้อยี่ห้อที่มาตรฐานและคุณภาพจะได้ไม่ชำรุด 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 เสียหายง่าย 

นายหนูพิน   พลดอน   มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมครับ 
ประธานสภา -ท่านใดเหน็ชอบให้โอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสีฟ้าพร้อมติดตั้ง  

จำนวน 1 ชุด    เป็นเงิน 80,500 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบใหโ้อนงบประมาณ       จำนวน       11     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ    จำนวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง      จำนวน        1      เสียง 

 2.จัดซื้อชุดครอสโอเวอร์ จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน 2,200 บาท   
นายวันชัย  แก้วอินทร์  แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานสำนักปลัดดังนี้  
นักวิเคราะห์ โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง  ประเภท รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,842,900 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 2,200 บาท ไป
ตั้งเพ่ิมตามรายการดังนี้  
โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ จัดซื้อเครื่องครอสโอเวอร์ จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณหลังโอน เป็นเงิน 2,200 
บาท (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ของหน่วยงานสำนักปลัด จึงเสนอเพ่ือพิจารณาร่วมกันครับ 
เชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ จัดซื้อเครื่องครอสโอเวอร์ จำนวน 1 
ประธานสภา เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติ

จากที่ประชุม   

 -ท่านใดเหน็ชอบให้โอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องครอสโอเวอร์ จำนวน  1 เครื่อง เป็นเงิน  
2,200  บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนงบประมาณ       จำนวน       11     เสียง  
    ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ    จำนวน         -      เสียง  
    งดออกเสียง      จำนวน        1      เสียง 

    3.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับ จำนวน  30 ตัว เป็นเงิน  27,000 บาท 
นายวันชัย  แก้วอินทร์  แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานสำนักปลัดดังนี้ 
นักวิเคราะห์ฯ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันที่เรียกว่าชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 205,600 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 27,000 บาท ไปตั้งเพ่ิมตาม
รายการดังนี้  
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โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับ จำนวน  30 ตัว งบประมาณหลังโอน เป็น
เงิน 27,000 บาท (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ) ของหน่วยงานสำนักปลัด จึงเสนอเพ่ือ
พิจารณาร่วมกันครับ เชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
 

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับ  
ประธานสภา จำนวน 30 ตัว  เป็นเงิน  27,000  บาท มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มี

ผมจะขอมติจากท่ีประชุม    

 -ท่านใดเหน็ชอบให้โอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับ จำนวน  30 ตัว เป็น
เงิน  27,000   บาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนงบประมาณ       จำนวน       11     เสียง  
    ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ    จำนวน         -      เสียง  
    งดออกเสียง      จำนวน        1      เสียง 

นายหนูพิน  พลดอน  ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณของกองช่าง ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลการโอนงบประมาณในครั้งนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพ่ือพิจารณาเชิญครับ 

นายสนธยา  ดวงภักดี กระผมขอชี้แจงหลักการและเหตุผล มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโอนงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี ประจำปี 2566 ของกองช่าง  จำนวน  1 รายการดังต่อไปนี้ 

1.โค ร งก ารข ย าย เข ต ไฟ ฟ้ า  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ งห ม้ อ แ ป ล ง  ข น าด  5 0  KVA  เป็ น เงิ น           
368,616.23  บาท เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านโคก มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในสำนักงานเพราะปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านโคกมีจำนวนพนักงานที่เพ่ิมมากขึ้นและมี
อุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้าเพ่ิมมากขึ้นทำให้ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านโคกใช้
มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์  3 เฟส เพ่ือปรับปรุงและรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเทศบาล
ตำบลบ้านโคกให้ใช้งานได้ยาวนาน จึงมีความจำเป็นที่จะอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย หม้อขนาด 50 KVA พร้อมปักเสาพาดสาย จึงจำเป็นต้อง
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงได้เสนอญัตติเพ่ือขอความเห็นชอบ ผ่านสภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของกองช่าง ดังนี้ 
 

                                       ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
       หมวดเงินอุดหนุน 

   กองช่าง 
------------------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของ
เทศบาล มาตรา ๖๗ ทวิ58  การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาล จะกระทำได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกองช่าง เป็นไปด้วยความ
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เรียบร้อย การบริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่
งบประมาณแจงรายละเอียด ให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป  
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 50 KVA  เป็นเงิน 368,616.23  บาท 

นายสุระศักดิ์  ธีระสาร  แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานกองช่างดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายจ่ายงบกลาง  ประเภท รายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 5,842,900 บาท โดยขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 368,616.23 
บาท  ไปตั้งเพ่ิมตามรายการดังนี้  
โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะชุมชน  งานงานไฟฟ้าและประปา  หมวดเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 KVA  งบประมาณ
หลังโอน  368,616.23  บาท   (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ )  
ของกองช่าง จึงเสนอเพ่ือพิจารณาร่วมกันครับ เชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไปครับ 

นายหนูพิน  พลดอน ตามท่ีเจ้าหน้าได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 
ประธานสภา หม้อแปลงขนาด 50 KVA   เป็นเงิน  368,616.23   บาท มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็น

หรือไม่ครับถ้ามีเชิญครับ 

นายเทวัญ  โพนเบ้า ในส่วนของมิเตอร์ 30 แอมป์ หากเราติดตั้งใหม่แล้วตัวเดิมไฟฟ้าจะเอาคืนไปหรือไม่ครับ หาก 
เลขานุการสภา ไม่เอาคืนไปทางหมู่บ้านขอไปติดตั้งที่บ้านหนองไผ่ได้หรือไม่ครับ 

นายวันชัย แก้วอินทร์ ในส่วนของมิเตอร์ตัวเดิมเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าครับหากจะย้ายมิเตอร์ต้องทำเรื่องกับการ 
นักวิเคราะห์ฯ ไฟฟ้าเพ่ือขอย้ายมิเตอร์ ในส่วนนี้เราของขยายเขตไฟฟ้าในส่วนของหม้อแปลงจะเป็นทรัพย์สิน

ของเทศบาล แต่ในส่วนที่เราขยายเขตไฟฟ้าให้หมู่บ้านจะเป็นทรัพย์สินของไฟฟ้าครับ หากทาง
หมู่บ้านจะขอไปใช้นั้นจะเกิดเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และอีก
อย่างผมว่าคงจะใช้การไม่ได้เนื่องจากเทศบาลใช้แบบ 3 สาย แต่ของหมู่บ้านผมว่าเป็น 2 สาย 
คงจะใช้กันไม่ได้ครับขอนำเรียนให้ทราบ 

นายหนูพิน  พลดอน มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้วผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภา -ท่านใดเหน็ชอบให้โอนงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 

50 KVA  เป็นเงิน   368,616.23    บาท 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนงบประมาณ       จำนวน       11     เสียง  
    ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณ    จำนวน         -      เสียง  
    งดออกเสียง      จำนวน        1      เสียง 

    4.2 เสนอ (ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน 
    การเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

นายหนูพิน   พลดอน  พิจารณาเสนอ(ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน 
ประธานสภา   การเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
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นายสนธยา  ดวงภักดี  หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 
นายกเทศมนตรี   9 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้มีสิทธิเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติ 
    ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิ่นการจัดทำ 
    ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา  8(2) ให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าขื่อตาม 
    มาตรา 7 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อ 
    ประธานสภาและให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง วรรคสอง บัญญัติว่า จำนวนผู้เข้าชื่อยื่นคำร้อง  
    หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวนและระยะเวลา 
    ดำเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
    ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

นายหนูพิน  พลดอน  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอให้สภาเทศบาล พิจารณา(ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้าน
ประธานสภา   โคกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

พิจารณาสามวาระรวด ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืน หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม 

มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบพิจารณา  3 วาระรวด จำนวน     11    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด    จำนวน    -         เสียง 
    -งดออกเสียง      จำนวน     1       เสียง 

นายหนูพิน  พลดอน  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี้ 3 วาระรวด นายกเทศมนตรี  
ประธานสภา ก็ได้แถลงหลักการและเหตุผลแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วต่อไปวาระที่ 1 

ขั้นรับหลักการ 

วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นายหนูพิน  พลดอน  -มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ระเบียบฯนี้หรือไม่เชิญครับ 
ประธานสภา   หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดพิจารณาแล้วเห็นควรรับหลักการแห่งร่างระเบียบ
    เทศบาลตำบลบ้านโคกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พ.ศ. 2565 กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   -มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบรับหลักการ    จำนวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบรับหลักการ      จำนวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง      จำนวน     1      เสียง 

 

นายหนูพิน พลดอน  -สรุปมติที่ประชุมพิจารณารับหลักการ 11 เสียง ต่อไปพิจารณาอภิปรายหรือแปรญัตติในขั้น 
ประธานสภา   แปรญัตติ (ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ 
    เข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565   
 

วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  
ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแปรญัตติเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบให้(ร่าง)ระเบียบสภา
เทศบาลตำบลบ้านโคกประธานสภาว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ขอเชิญได้ครับ  
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- ถ้าไม่มี ผมจะขอสรุปในขั้นแปรญัตตินี้นะครับ ก็ได้เปิดให้สมาชิกได้แปรญัตติแล้วนะครับ 
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะแปรญัตติเกี่ยวกับ (ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก   
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
 และขอคงไว้ซึ่งร่างเดิมนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบยกมือครับ  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้คงไว้(ร่าง)เดิม      จำนวน     ๑1    เสียง  
    -ไม่เห็นชอบ (ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลฯ   จำนวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จำนวน     1      เสียง  

นายหนูพิน  พลดอน -วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ  เห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ว่าด้วยการดำเนินการ 
ประธานสภา ของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมต ิก็จะไม่

มีการอภิปรายใดๆ แล้วนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับสำหรับในวาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ ใคร
เห็นชอบยกมือครับ  

มติที่ประชุม   -เห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก  จำนวน     ๑1    เสียง 
    -ไม่เห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก  จำนวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จำนวน     1      เสียง 

4.3 พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 (เงินกัน
ประจำปี 2565) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังประปา หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 
546,000 บาท 

นายหนูพิน พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
ประธานสภา 

นายสนธยา  ดวงภักดี ข้อความเดิม เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณโครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมถังประปา หมู่ที่ 6 
นายกเทศมนตรี (เงินกันงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565) เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการขุดบ่อบาดาล

ประปาหมู่บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6  แบบหอถังเหล็กสูง ขนาดจุด 10 ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส 
4 ถัง แต่เนื่องจาก กองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินการโครงการขุดบ่อดาล พร้อมหอถัง
ประปาหมู่ชุมชน   และมีประชาชนได้รับประโยชน์เป็นส่วนน้อย จึงเห็นควรเปลี่ยนสถานที่
ดำเนินโครงการ  จากบ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6  เป็น บ้านโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 9  ดังนี ้

ข้อความใหม่ รายละเอียดของโครงการก่อสร้างขุดบ่อดาล พร้อมหอถังประปาหมู่ที่ 9 เงินกัน
งบประมาณประจำปี  2565   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขุดบ่อดาล พร้อมหอถังประปาหมู่ที่ 9    ปริมาณงาน หอถัง
เหล็กสูง   ขนาดจุ  10 ลูกบาศก์เมตร  ถึงไฟเบอร์กลาส  4 ถัง   ตั้งงบประมาณไว้  
546,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน )   

นายหนูพิน  พลดอน  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายสุระศักดิ์ ธีระสาร  ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจ้งหลักการและเหตุผลหากเรายังดำเนินการขุดบ่อบาดาลที่เดิมอาจ 
ผู้อำนวยการกองช่าง สูญเสียงบประมาณท้ิงไปโดยไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะพ้ืนที่ห่างไกลจากชุมชนครับหากเรา

ไม่ย้ายสถานที่ ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ครับงบประมาณก็จะตกไป  

นายอนนท์  ทองท ี  กระผมคิดว่าหากย้ายพ้ืนที่มาเจาะที่บ้านโพธิ์ชัย ม.9 ผมคิดว่าก็ดีครับเพราะประชากรหมู่ 9 เยอะ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ขึ้น น้ำประปาที่มีอยู่ก็ไม่พอใช้ ผมเห็นด้วยกับคณะผู้บริหารครับ 

นายเทวา  พันฆ้อง  เพ่ือไม่ให้เป็นการสูญเสียงบประมาณและเป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ผมเห็นด้วยครับหากจะมีการย้ายสถานที่เจาะ เพราะน้ำคือสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตใน 
    ประจำวัน ชาวบ้านเกิดประโยชน์ไม่สูญเสียงบประมาณทิ้งผมก็อยากให้ดำเนินการเลยครับ 

นายหนูพิน  พลดอน   มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  จำนวน         11    เสียง 
    งดออกเสียง     จำนวน         1      เสียง  

    4.4  พิจารณาเพื่อขอใช้พื้นที่ นสล.และถอนสภาพ จำนวน  2 แห่ง ดังนี้ 
    1.โครงการก่อสร้างหอถังประปา พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9  
    2.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5แบบหอถังเหล็กสูง 

นายหนูพิน พลดอน  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
ประธานสภา 

นายสนธยา  ดวงภักดี  หลักการ ตามทีเทศบาลตำบลบ้านโคกอนุมัติโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี ประจำปี  2566 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างหอถังประปา พร้อมเจาะบ่อ

บาดาล หมู่ที่ 9 ความจุดไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร เนื้อที่ 50 ตารางเมตร  
2.โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5แบบหอถังเหล็กสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
ถังไฟเบอร์กลาส 5 ถัง เนื้อที่ 50 ตารางเมตร 
เหตุผล เพ่ือให้สามารถดำเนินการก่อสร้างทั้ ง 2  โครงการดังกล่าวได้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหา
ผลประโยชน์ที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ขอประสาน อปท.
เพ่ือให้ความความเห็นชอบจากทีประชุมสภาท้องถิ่น ในการให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ทีดินเพ่ือความเห็นว่าหากจะจัดขึ้นทะเบียนเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้จะ
ขัดข้องและได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร โดยระบุในรายงานการประชุมให้ชัดเจนว่า 
ขัดข้องและเดือนร้อนหรือไม่และมีกระบวนการรับฟังความเห็นชอบราษฎรด้วย เมื่อได้
ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องโดยสรุป ข้อเท็จจริงให้
ครบถ้วน และเสนอความเห็นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกรมที่ดิน จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เพ่ือขอดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ นสล.และขอถอน
สภาพพ้ืนที่ จำนวน  2 แห่ง ดังกล่าว ครับ 
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นายหนูพิน พลดอน  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผลไปแล้วมีสมาชิกท่านใดจะแสดวงความคิดเห็นหรือไม่
ประธานสภา   ขอเชิญครับ 

นายอนนท์ ทองที  ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอหลักการและเหตุผลผมเห็นด้วยครับและไม่ขัดข้อง กระผมเล็งเห็นถึง 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ความเดือนร้อนของประชาชนในการมีน้ำประปาเพ่ือใช้ในชีวิติประจำวัน เพราะพ้ืนที่บ้านโพธิ์ชัย 

ม.9 น้ำประปายังไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจึงไม่ 
ขัดข้องอะไรผมเห็นด้วยครับ 

นางสุภัคษา  บุตรโคตร  ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะสิ่งไหนที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันทีดิฉันก็เห็นด้วยไม่ขัดข้อง และ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2  เห็นด้วยหากจะใช้พ้ืนที่นี้เพ่ือจะน้ำประปามาใช้ในการอุปโภค เพราะบ้านนาชุ่มก็มีปัญหาเรื่อง 

น้ำอย่างมาก เพราะตอนนี้น้ำประปาทีใ่ช้ปัจจุบันเป็นน้ำประปาผิวดิน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำขุ่น
แดง ไม่สะอาด หากได้ใช้น้ำประปาบาดาล จะช่วยเหลือความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนได้
ตรงจุดเลยค่ะ เห็นด้วยคะไม่ขัดข้องและหากใช้พ้ืนที่นี้คงไม่เดือดร้อนเพราะชาวบ้านก็เห็นด้วย
ค่ะ เห็นด้วยทั้ง 2 แห่งค่ะ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ ปัญหาน้ำกิน น้ำใช้ เป็นปัญหาที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข และ 
รองประธานสภา   บรรเทาความเดือนร้อนอย่างยิ่ง สิ่งไหนที่จะทำได้แล้วเกิดผลดีต่อชาวบ้านที่สุดผมก็อยากให้เร่ง 
    มือทำโดยเร็วที่สุดครับ ขอบคุณทางผู้บริหารที่เล็งเห็นความเดือนร้อนของประชาชน ขอบคุณ 
    ท่านสมาชิกทุกท่านที่ไม่ได้ติดใจ ขัดข้อง แต่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไหนผมก็อยากให้ทุก 
    หมู่บ้านมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการใช้งาน ไว้ใช้ครับ  

นายหนูพิน พลดอน  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา 
มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้ใช้พื้นที่และถอนสภาพ   จำนวน     ๑1    เสียง  
    -ไม่เห็นชอบ      จำนวน       -     เสียง 
    -งดออกเสียง       จำนวน     1      เสียง  

ระเบียบวาระอ่ืนๆ  -ไม่มี-  
  

เลิกประชุม เวลา ๑7.0๐ น.    
                  

        ลงชื่อ                                         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายเทวัญ  โพนเบ้า) 

          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขต 1 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก 

 

                               ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายหนูพิน   พลดอน) 

   ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก 
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       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัย
สามัญ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕66  วันที่  30  พฤษภาคม  ๒๕66 และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุม
ดังกล่าวทุกประการ 

                                                

 

      ลงชื่อ....................เทวา   พันฆ้อง....................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                               (นายเทวา   พันฆ้อง)  
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขต 1  
 
 
 
                ลงชื่อ...................สุภัคษา   บุตรโคตร..............กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                             (นางสุภัคษา   บุตรโคตร) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขต 2  
 
 
 
 
                     ลงชื่อ....................เริงศักดิ์   นาศรี....................กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
                                                      (นายเริงศักดิ์   นาศรี)  
                                             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขต 2 


